

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
<p>ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ</p>	<p>๑. การตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้อภิปรายพาดพิงถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เช่น การจัดสวัสดิการด้านสังคม การบริหารทรัพยากรน้ำ การดำเนินโครงการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดสรรงบประมาณสำหรับท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ซึ่งการอภิปรายดังกล่าวจะส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนและก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายดังกล่าว แล้วเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 	<p>ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	<p>-</p>
	<p>๒. การเร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อน้ำเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 	<p>ให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p>

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายรายงานผล
	<p>จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ควบคุมไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมาเป็นการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยมาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งเร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง - สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ (ระยอง) - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 		

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดระยอง

ประเด็นข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะจากการ ดำเนินงาน